



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 15509
ที่ ศธ 6915(01)/ว ๐2๖๔ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ กิจกรรม : Innovation in Education for Sustainability
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดทำโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ กิจกรรม : Innovation in Education for Sustainability ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย

ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ให้คณาจารย์ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฯ

(อาจารย์ ดร.สุนนิตย์ เก็ดหนุนวงศ์)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการ

1. เพื่อทราบ (และพิจารณา)
2. เห็นสมควร แจ้ง ๑๕๐ คอ. ฝ่ายวิจัย นิเทศ ฯ
และหัวหน้างานวิจัย งานฯ และดำเนินการต่อไป

อนึ่ง สสจ 15 พ.ค. ๖1

๑๕ พ.ค. ๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล กองสถม)
ผู้อำนวยการ

รับทราบ

- รศ.ดร.ชัชวาลย์ ศรีอักษร 9
- หัวหน้างานวิจัย

16 พ.ค. ๖1



รายละเอียดสำหรับผู้เข้าร่วม
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ กิจกรรม : Innovation in Education for Sustainability

รูปแบบ	ค่าลงทะเบียน
<u>กลุ่มที่ 1</u> ผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอและลง Proceedings และเมื่อได้รับจดหมายตอบรับจากคณะกรรมการฯ	3,000 บาท
<u>กลุ่มที่ 2</u> ผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอรูปแบบ Poster และเมื่อได้รับจดหมายตอบรับจากคณะกรรมการฯ	3,000 บาท
<u>กลุ่มที่ 3</u> ผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอและลงวารสาร TCI ฐาน 1 2.1 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาให้นำเสนอและสมควรให้ตีพิมพ์ใน Proceedings พร้อมจดหมายตอบรับจากคณะกรรมการฯ 3,000 บาท 2.2 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาและได้รับคัดเลือกเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 ของคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมจดหมายตอบรับจากคณะกรรมการฯ 3,500 บาท	
<u>กลุ่มที่ 4</u> ผู้ที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมฟังเท่านั้น โดยไม่นำเสนอผลงาน	1,000 บาท

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ส่งผลงานที่นางสาวอรรรณ เกษกาเหนือ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์) และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <http://swuice.edu.swu.ac.th/> ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถศึกษาแบบฟอร์มต่างๆ จากเว็บไซต์ <http://swuice.edu.swu.ac.th/> ทั้งนี้ชำระค่าลงทะเบียน หลังจากได้รับผลการพิจารณาผลงานแล้ว ที่เลขที่บัญชี 989-8-15405-5 ชื่อบัญชีนางสาวสุมลนิตย์ เกิดหนูวงศ์ หรือ นางนฤมล ศิระวงษ์ หรือ นางสาวอรรรณ เกษกาเหนือ

กลุ่มที่ 4 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <http://swuice.edu.swu.ac.th/> และชำระค่าลงทะเบียนที่เลขที่บัญชี 989-8-15405-5 ชื่อบัญชีนางสาวสุมลนิตย์ เกิดหนูวงศ์ หรือ นางนฤมล ศิระวงษ์ หรือ นางสาวอรรรณ เกษกาเหนือ หยอดเขตการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้เมื่อคณาจารย์/นิสิตลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วให้นำหลักฐานการโอนเงินส่งที่ นายวันชัย เยาว์ทุม เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์